

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัย การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้วิจัยนำมาสรุปผล อภิปรายผล และกำหนด ข้อเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน
2. เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตาม ตำแหน่งประเภทของคณะกรรมการหมู่บ้าน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหมู่บ้าน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

สมมติฐานการวิจัย

1. การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง
2. คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีตำแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยรวมแตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลหาดคำ จำนวน 13 หมู่บ้าน รวม 342 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลหาดคำ จำนวน 13 หมู่บ้าน รวม 185 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ และการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบคำถาม

ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ตามมาตราส่วนประมาณค่าคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบการดำเนินงาน ใช้วิธีการเปรียบเทียบ t -test อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัย การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ปรากฏผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รองลงมา ด้านการให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รองลงมาด้านการจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง และด้านการให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

2. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีประเภทของกรรมการหมู่บ้าน แตกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกัน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ และไม่แตกต่างกัน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ด้านการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ด้านการจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ด้านการให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้านการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

3. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหมู่บ้าน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เรียงลำดับจากจำนวนมากไปน้อย พบว่า

ข้อเสนอแนะที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรจัดให้มีการก่อสร้างท่าระบายน้ำตามถนนให้ครบทุกสาย ควรตรวจสอบสภาพถนนคอนกรีตที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ทุกสาย ควรสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัย ควรจัดให้มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอย่างต่อเนื่อง ควรเพิ่มการบริการเก็บขยะในเขตชุมชนไม่ให้มีขยะตกค้าง ควรมีการส่งเสริมสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีรายได้เสริมในการเลี้ยงชีพ ควรให้เจ้าหน้าที่ออกพ่นยากำจัดยุงลายให้มากขึ้น ควรส่งเสริม

ให้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีและส่งเสริมบทบาทการทำงานที่ชัดเจน ควรจัดหาพนักงานขนขยะเพิ่มเติมให้เพียงพอกับปริมาณการขนขยะ ควรจัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง ควรจัดผู้ยารักษาความปลอดภัยให้ครบทุกชุมชน ควรมีการจัดตั้งตำรวจอาสาในเขตเทศบาล ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านอาชีพหน่วยงานอื่นเป็นประจำทุกปี ควรจัดให้ตู้บริการดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงไว้บริการทุกชุมชน ควรจัดให้มีการจัดตั้งภูมิปัญญาของชุมชนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ควรมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ดับเพลิงให้ทันสมัยมากขึ้น ควรมีการจัดกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ควรจัดให้มีถังขยะมากขึ้น ควรประชาสัมพันธ์รณรงค์ การกำจัดขยะอย่างจริงจัง ควรจัดให้มีการกำจัดสุนัขจรจัด

อภิปรายผล

จากผลการวิจัย การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 1. การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะว่า

1. เทศบาลได้จัดเวรยามคอยรับแจ้งเหตุจากประชาชน และมีการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมทั้งมีอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนช่วยในการปฏิบัติงาน
2. เทศบาลได้สร้างถนนมาตรฐานครบทุกสายในเขตเทศบาล
3. เทศบาลได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาลในการรักษาความสะอาดถนนและที่สาธารณะเป็นประจำ
4. เทศบาลได้มีการกำจัดขยะ การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และมีการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่ออยู่เสมอ
5. เทศบาลจัดให้มีรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำเพื่อการดับเพลิงมีการจัดเตรียมแหล่งน้ำไว้เพื่อการดับเพลิง
6. เทศบาลมีการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี และมีการส่งเสริมสุขภาพของ

ผู้สูงอายุมีการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ต่อเนื่อง

7. เทศบาลมีการส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี และร่วมกับประชาชนแต่ละชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น การอบรมประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับศิลปจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

จากเหตุผลดังกล่าว อาจเป็นเพราะว่า การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงปรากฏผลอยู่ในระดับมาก

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ คุณาวุฒิ ชัยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาด้านการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับ สมมาศ โชคชัยวัฒนาการ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก

แต่ไม่สอดคล้องกับ ศิริพงษ์ มุขศรี (2540: บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย การดำเนินงานขององค์การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสกลนคร พบว่า การดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ สุภาพ ศรีเมือง (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล: ศึกษากรณีตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา พบว่า ด้านการเสนอปัญหาประชาชนจะมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ วิสูตร จงชูณิษฐ์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรีอต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรีอ อำเภอบรีอ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรีอ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ ประมวล เกตรา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ พรรณธิพา สมศรีดา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ ไพรพ ถนัดคำ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ เค่นควง สูบุตรดี (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ คณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัด มหาสารคาม โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ พระศรีเมือง ณ หนองคาย (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน อยู่ใน ระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ อรนุช กิจประเสริฐ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ ดำเนินงานจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัย พบว่า การดำเนินงานจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย ตามความ คิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง

สมมติฐานที่ 2 คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีตำแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยรวมแตกต่างกัน

ผลการวิจัยพบว่า

คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีตำแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ ดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยรวมไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยที่พบ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

1. คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหาดคำ มีความเข้าใจต่อการ ดำเนินงานของเทศบาลไม่แตกต่างกัน
2. การจัดสรรงบประมาณที่เทศบาลจัดมีความเสมอภาคกัน
3. การประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานของเทศบาลทั่วถึงจึงทำให้ คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหาดคำ ที่มีตำแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ ดำเนินงานไม่แตกต่างกัน

จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีตำแหน่งแตกต่างกัน จึง มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ คุณาวุฒิ ชัยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาด้านการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ที่มีสถานภาพในการดำรงตำแหน่ง คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สมมาศ โชลชัยวัฒนาการ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลที่มีเพศ ระดับการศึกษา .แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ วิสูตร จงชวนิชย์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรบือต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ ทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 9 ด้านไม่ต่างกัน สอดคล้องกับ พรรณธิพา สมศรีดา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลที่มีเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เคนดวง สุบุตรดี (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันต่อ มีความคิดเห็นโดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

ไม่สอดคล้องกับ ประมวล เกตรา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ ไพโรพ ถนัดคำ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่จำแนกตามเพศและระดับการศึกษา มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ อนุช กิจประเสริฐ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดำเนินงานจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัย พบว่า ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนตามที่อยู่อาศัยตามเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และประเภทที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาล โดยรวมแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

จากผลการวิจัย การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้วิจัยได้กำหนดข้อเสนอแนะในการนำไปใช้เพื่อปรับปรุง ดังนี้

1.1 เทศบาลควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง

1.2 เทศบาลควรจัดให้มีช่องทางเดินบนถนน

1.3 เทศบาลควรมีการจัดให้มีการซ่อมแซมคูแลกรักษาถนนให้ใช้การได้ดีทุกฤดูกาล

1.4 เทศบาลควรจัดให้มีที่ทิ้งขยะที่เหมาะสมห่างไกลจากชุมชน

1.5 เทศบาลควรจัดให้มีการอบรมประชาชนเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมที่เกิดเพลิงไหม้

1.6 เทศบาลควรจัดให้มีการฝึกอาชีพให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง

1.7 เทศบาลควรจัดให้มีการพัฒนาอาชีพผู้พิการเพื่อให้ผู้พิการช่วยเหลือตนเองได้

1.8 เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลให้ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการหมู่บ้านได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้เสริมให้กับประชาชน
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อให้มีการบริหารจัดการขยะมีประสิทธิภาพ



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY